



เยาวชนไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด

ทุกวันนี้ เรามักจะคุ้นชินกับการโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้

กู้ง่าย ได้เงินเร็ว ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่เช็คแบล็กลิสต์ ดอกเบี้ยก็ถูก ผ่อนก็น้อย ได้เงินไปแล้วก็จะมีแต่ความสุข

เงินกู้ง่ายๆ ทำสัญญาฉบับเดียว ไม่เช็คแบล็กลิสต์

เงินสดทันใจ คุ้มครองเงินฝาก

ยานาจอต รถยนต์ ให้ราคาสูง รับเงินสดทันที 10 นาที

ขอย้าย ใต้ 0 บาท

มีเครดิต มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสะดวก อยากรีไทร์อะไรก็ได้ทันที จับจ่ายใช้สอยได้อย่างมีความสุข



ช่วงเวลาพิเศษ นาฬิกาทองที่ลดกระหน่ำ ทั้งแจกทั้งแถม ชิงโชค 2 ชั้น 3 ชั้น ยิ่งซื้อ มากยิ่งได้ส่วนลดมาก

ลด กลาย สต็อก ลดจนราคาเสียดายเกินไป สูงสุด 90%

1 ปี มีดริงเด็ง!! BANANA SALE 18-30 ธ.ค. 56

สินค้า 2 ลด 50%

Buy 1 Get 1 Free!

Bye Bye 2013 21 ธ.ค. - 3 ธ.ค. 56

โปรโมชั่นพิเศษทั้งลดทั้งแถม มีบริการพิเศษ ไม่ต้องดาวน์โหลดของไปใช้ก่อนผ่อนทีหลังได้

คืนค่า ขับชั่วคราวไปกลับ

ห้ามพลาด!!!

ข้อเสนอพิเศษ

DEAL ออกก่อนนี้

ฟรี 1 เดือน

โฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้ไม่เคยบอกว่าชีวิตหลังจากนั้นจะมีผลตามมาอย่างไร แรงโฆษณาเหล่านี้ ถูกปลุกเร้าในสมองให้เกิดความต้องการขึ้นเรื่อย ๆ แม้นิยามที่เรายังไม่มีเงินก็ไม่เป็นไร ยังไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไร เอาไปก่อน ความต้องการถูกสะสมให้สูงขึ้น จนทำให้คำสั่งสอนของปู่ย่า ตายาย คนรุ่นเก่า ๆ ค่อย ๆ เลือนหาย หมดความหมายลงไป

ก่อนนี้เรามักจะได้ยินคำสอนที่ว่า “อดออมในวันนี้จะมั่งมีในวันหน้า”

“เงินทองของหายาก ต้องลำบาก จึงได้มา รู้จักออมรักษา เก็บไว้ใช้ ยามขาดแคลน”

“มีสิ่งพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”

เงินหนอเงินเงินตราอย่าประมาทควรฉลาดหาเพิ่มเติมกระเป๋าสั่งจำเป็นซื้อหาบรรเทาถ้ามีมาจ่ายมากจะยากจน

และทุกวันนี้ ไม่เพียงแต่เราละเลยที่จะพำรสอนลูกหลานของเราเหมือนกับที่บรรพบุรุษของเราสอนต่อ ๆ กันมาเท่านั้น แต่พ่อแม่หลายคนก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ทำหุรหุรา ฟุ่มเฟือย พ่อแม่หลายคนก็ส่งเสริมสนับสนุน เช่น จัดงานวันเกิดในร้านหุรหุรา การพาไปกินอาหารที่มีระดับ พาแต่งตัวอินเทรนด์ ให้ของใช้ที่ทันสมัย จึงไม่แปลกที่จะเห็นเด็กสมัยนี้กินข้าว(อาหารต่างชาติ) จานละ 200 บาท ดื่มน้ำกาแฟละ 80 บาท ใช้โทรศัพท์เครื่องละ 20,000 บาท ใช้เวลาว่างในห้างมากกว่าห้องสมุดหรือสนามกีฬา

พวกเราส่วนใหญ่เป็นครู ผู้ที่มีส่วนสำคัญที่สุดรองจากพ่อแม่ ที่จะทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ถ้าหากพ่อแม่ก็ละเลย ครูบาอาจารย์ก็นิ่งเฉย ไม่ช่วยกันกล่อมเกลายาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต กว่าเด็กเหล่านี้จะเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเดินมาผิดทาง ก็อาจสายเกินไปเสียแล้ว